

# ทางการบราซิลรอดปฏิบัติการตลาด ยืนยันไม่ใช้นโยบายควบคุมเงินทุน

**รอยเคอร์**—ทีมเศรษฐกิจของทางการบราซิลใช้ที่  
รอดูสถานการณ์ไปก่อน ในขณะที่ประเทศยังเข้า  
สู่สัปดาห์ที่สองของการประกาศใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยน  
ลอยตัวเสรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก

บรรดานักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในละติน  
อเมริกาบอกว่า บรรดาผู้กำหนดนโยบายของแซม  
บ่ายังไม่อาจประกาศใช้มาตรการใหม่ ๆ อะไร เพื่อ  
ควบคุมการตกฮวบของเงินตราซึ่งร่วงลงแล้วราว  
30% และคงกำลังเฝ้ารอดูปฏิบัติการของตลาดที่จะ  
ตัดสินใจมูลค่าของเงินหรือเสียมากกว่า อย่างไรก็ตาม  
สิ่งที่พวกเขากำลังเร่งรีบกระทำคือ การเคลื่อนไหว  
ป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขึ้นราคาสินค้า

โฮเซ โรแบร์โต โนวาเอส อาลาเมอิตา  
ศาสตราจารย์วิชาการเงินระหว่างประเทศแห่งมหา  
วิทยาลัยบราซิล และเคยเป็นกรรมการของ  
ธนาคารกลางมาก่อน ให้ความเห็นว่า ในเมื่อเวลานี้  
ทางการกำหนดนโยบายด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่าง  
ชัดเจนกันไปแล้ว ช่วงนี้จึงเป็นการเฝ้ารอดูเพื่อ  
ให้ตลาดเข้าที่เข้าทาง และไม่มีใครคาดหมายว่าจะ  
มีมาตรการใหม่ ๆ อะไรออกมาอีก

ทีมงานเศรษฐกิจของประธานาธิบดี เฟอร์  
นันโด เคนดริกา กอร์โดโซ่ก็ออกมาแถลงย้ำในช่วงสุด  
สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ได้มีการพิจารณามาตรการ  
ใหม่อะไรมาประคองค่าเงินเรียล หรือมาจำกัดการ  
ไหลเข้าออกของเงินทุน

รัฐมนตรีคลัง เปโตร มาลาน ให้สัมภาษณ์ตี  
พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ โฟลดา เดอ เอเซ เปาลู ฉบับ  
วันอาทิตย์ (24) ยืนยันว่าเขาไม่เห็นมีประโยชน์อะไร  
ที่จะประกาศใช้มาตรการควบคุมเงินทุนกันในตอนนี้  
ที่จรีนาวิเคราะจะจำนวนมากกว่ามองว่าการได้ไซ  
สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองด้วยนโยบายตลาดเสรี จึง

ไม่่าที่จะใช้แนวทางควบคุมเงินทุน ทว่าข่าวลือ  
กระแสก็กลับดังแพร่สะพัดในวันอาทิตย์ เมื่อ โฟลดา  
เดอ เอเซ เปาลู ตีพิมพ์หน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์  
ให้ธนาคารกลาง "ปันส่วน" เงินตราต่างประเทศที่  
จะให้แลกเปลี่ยน

ก่อนหน้านี้คือในวันศุกร์ (22) มีรายงานว่า  
ธนาคารชาติต้องเงินดอลลาร์ที่เป็นเงินสำรองออก  
มาจำนวนหนึ่งเข้าพุงค่าเงินเรียล ภายหลังเงินตรา  
แซมบ่าตกฮวบฮาบ

ชาวบราซิลดูเหมือนกำลังเริ่มหวาดกลัวมาก  
ขึ้นเรื่อย ๆ ว่า ภาวะการไหลออกของเงินดอลลาร์  
ซึ่งทำให้แซมบ่าสูญเสียทุนสำรองไปแล้วประมาณ  
40,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา อาจ  
จะเป็นสิ่งซึ่งไม่อาจแก้ไขได้ และเงินทุนไหลออก  
เช่นนี้จะทำให้ค่าเงินเรียลมีแต่ตกต่ำเรื่อย ๆ ซึ่งย่อม  
ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อพุ่งแรง

บราซิลนั้นเคยประสบภาวะการเงินเพื่อหนัก  
หนักงมมากหลายสิบปี โดยบางระยะอยู่ในอัตรา  
สูงถึง 2,000%ต่อปี และเพิ่งได้วิปการแก้ไขให้ตก  
ไปในช่วง 5-6 ปีหลังมานี้เอง ดังนั้น จึงมีความหวั่น  
ผวากับเรื่องนี้เป็นพิเศษ

แต่ถึงแม้สินค้าบางชนิดได้เอื้อมราคาไปในสัปดาห์  
ที่แล้ว วิกฤตเงินตราคราวนี้ยังคงไม่ได้เป็น เชื้อปะทุ  
ทำให้เกิดคลื่นเงินเฟ้อแต่อย่างใดและทางการก็รีบเร่ง  
เคลื่อนไหวป้องกันไม่ให้ราคาสินค้าพุ่งขึ้นต่อไปอีก  
เซลโซ ลาเฟอร์ รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการ  
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ บินไปยังซาเปาลูเพื่อเจรจากับ  
พวกผู้นำอุตสาหกรรมให้รออีก 2-3 สัปดาห์ จนกว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพจึงค่อยปรับราคา  
สินค้าขณะเดียวกันเซอร์จีโอ อามาร์ล โฆษกทำเนียบ  
ประธานาธิบดีก็ไปทำอย่างเดียวกันที่เมืองเบล โอริ  
ซอแต่เมืองเอกของรัฐใหญ่อันดับสามของบราซิล ■